



BỘ CÔNG AN

GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2024

Ngày 29/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 (Luật số 55/2024/QH15). Bộ Công an giới thiệu Luật PCCC và CNCH năm 2024 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT

1. Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý về công tác PCCC và CNCH như: Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

2. Bổ sung quy định về hoạt động CNCH đối với những sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong văn bản luật.

Hoạt động CNCH của lực lượng PCCC và CNCH có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động CNCH đối với những tai nạn, sự cố thông thường xảy ra trong đời sống hằng ngày mà lực lượng PCCC và CNCH đang thực hiện lại chưa được quy định cụ thể trong văn bản luật là chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, không bảo đảm cơ sở pháp lý để lực lượng PCCC và CNCH thực hiện nhiệm vụ (các sự cố, tai nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày hiện nay đang được quy định trong Nghị định số 83 ngày 18/7/2017 quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC).

3. Đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan và khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành.

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ còn diễn biến phức tạp, nhất là tại các thành phố lớn, các khu đô thị tập trung đông dân cư với nhiều loại hình cơ sở mới xuất hiện và thực tế này đòi hỏi cấp thiết phải tăng cường các giải pháp, biện pháp, yêu cầu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về PCCC hiện hành là để kịp thời tạo cơ

ƯCT

sở pháp lý nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC trong thực tiễn.

Mặt khác, qua giám sát tối cao của Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018” đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập mà đến nay chưa được khắc phục triệt để như: trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PCCC và CNCH; việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC; việc đảm bảo an toàn trong sử dụng điện; việc xây dựng lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở và dân phòng; việc tổ chức PCCC tình nguyện...

Do vậy, việc xây dựng, ban hành Luật PCCC và CNCH là cần thiết để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trong tình hình mới.

II. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG LUẬT

Việc xây dựng dự án Luật PCCC và CNCH nhằm mục đích: (1) thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC; cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân; (2) đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế; (3) đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giải pháp phòng ngừa, phân công, phân cấp gắn trách nhiệm trong hoạt động PCCC, CNCH; (4) tạo cơ sở pháp lý đầy đủ trong hoạt động PCCC, CNCH; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật; khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành và bổ sung quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong tình hình mới.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT

1. Tuân thủ Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; bảo đảm các quy định của Luật được cụ thể và có tính khả thi.

2. Đảm bảo nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý về PCCC, CNCH; phân công, phân cấp gắn với trách nhiệm trong quản lý, thực hiện quy định về PCCC, CNCH.

3. Tổng kết đầy đủ, toàn diện thực tiễn thi hành pháp luật về PCCC, CNCH; kế thừa các quy định còn phù hợp, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập và bổ sung quy định mới để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, CNCH đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

4. Tham khảo có chọn lọc pháp luật của một số nước về PCCC, CNCH để vận dụng quy định cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Luật

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT

Luật PCCC và CNCH năm 2024 gồm 08 chương, 55 điều, cụ thể như sau:

1. Chương I (Quy định chung) gồm 14 điều (từ Điều 1 đến Điều 14), quy định về: phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật về PCCC và CNCH; chính sách của Nhà nước về PCCC, CNCH; nguyên tắc PCCC, CNCH; báo cháy, báo tình huống cứu nạn, cứu hộ; trách nhiệm quản lý nhà nước PCCC, CNCH; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động PCCC, CNCH; trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; xây dựng, thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; ngày toàn dân PCCC, CNCH; hợp tác quốc tế về PCCC, CNCH; các hành vi bị nghiêm cấm.

- Về phạm vi điều chỉnh: Luật đã bổ sung hoạt động cứu nạn, cứu hộ vào phạm vi điều chỉnh để cụ thể hoá và thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Luật PCCC và CNCH quy định về PCCC, CNCH, lực lượng, phương tiện, bảo đảm điều kiện hoạt động và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan trong hoạt động PCCC, CNCH.

- Bổ sung quy định áp dụng pháp luật về PCCC và CNCH để phân định, xác định phạm vi điều chỉnh của Luật này về hoạt động PCCC và CNCH với các luật khác có liên quan đang quy định về hoạt động PCCC và CNCH như Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng thủ dân sự, qua đó bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Chính sách của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Luật PCCC và CNCH đã bổ sung các chính sách mới như huy động, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đầu tư, xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy; đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH và nguồn nhân lực thực hiện thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy để làm căn cứ.

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong hoạt động PCCC, CNCH: So với Luật PCCC hiện hành, Luật PCCC và CNCH đã quy định bao quát hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp.

Bên cạnh đó, kế thừa các quy định hiện hành, Luật PCCC và CNCH đã bổ sung để quy định bao quát, đầy đủ hơn trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác PCCC, CNCH; quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông trong hoạt động PCCC, CNCH qua đó, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý về PCCC, CNCH.

- Kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy: Luật PCCC và CNCH bổ sung quy định kiểm tra về PCCC theo hướng xác định cụ thể đối tượng, nội dung, phạm vi, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra về PCCC để khắc phục vướng mắc, bất cập hiện nay khi Luật PCCC hiện hành chưa có quy định cụ thể công tác kiểm tra về PCCC. Theo đó, Luật PCCC và CNCH quy định người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ phương tiện giao thông, chủ đầu tư tự tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện các sơ sẩy, nguy cơ mất an toàn dễ gây cháy, nổ ngay tại cơ sở, hộ gia đình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Chương II (Phòng cháy) gồm 10 điều (từ Điều 15 đến Điều 24), quy định về: yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy khi lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn; yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy khi lập, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế công trình, cải tạo, thay đổi công năng sử dụng công trình, sản xuất, lắp ráp, đóng mới, hoán cải phương tiện giao thông; thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy; phòng cháy đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công; phòng cháy đối với nhà ở; phòng cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; phòng cháy đối với phương tiện giao thông; phòng cháy đối với cơ sở; phòng cháy trong lắp đặt, sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất.

- Luật PCCC và CNCH đã bỏ quy định phòng cháy đối với 11 loại hình cơ sở đang được quy định trong Luật PCCC hiện hành vì các cơ sở này đều đã có các quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành hướng dẫn quy định về an toàn PCCC; đồng thời, Luật đã bỏ các quy định phòng cháy đối với rừng; thanh tra PCCC; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân không bảo đảm an toàn về PCCC để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Về thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy và nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: Luật PCCC và CNCH đã bổ sung quy định về công tác thẩm định thiết kế, nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC theo hướng phân định, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan đăng kiểm trong việc thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình, phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Về phòng cháy đối với nhà ở: Hiện nay, tình trạng xảy ra cháy, nổ đối với nhà ở còn diễn biến phức tạp, theo đó, để khắc phục tình trạng cháy, nổ đối với loại hình nhà ở, Luật PCCC và CNCH đã quy định cụ thể các điều kiện an toàn về phòng cháy và việc bảo đảm điều kiện về chữa cháy, thoát nạn đối với nhà ở. Bên cạnh đó, Luật đã bổ sung quy định đối với nhà ở tại thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn

lưu

nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy, chữa cháy thì phải trang bị bình chữa cháy, thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy góp phần giảm nguy cơ gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Đối với nhà ở tại khu vực khác thì khuyến khích trang bị thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy.

Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương xác định khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy.

- Về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và thực tế trong thời gian qua đã thường xuyên xảy ra tình trạng cháy, nổ đối với loại hình nhà ở này. Theo đó, Luật PCCC và CNCH đã bổ sung một điều quy định về các điều kiện an toàn về phòng cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Về phòng cháy đối với cơ sở: Luật PCCC và CNCH quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về các điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy đối với cơ sở. Đồng thời, Luật đã bổ sung quy định cơ sở phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy; khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo lộ trình do Chính phủ quy định.

- Về phòng cháy trong lắp đặt, sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất: Luật PCCC và CNCH bổ sung quy định cụ thể, đầy đủ hơn về bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy trong lắp đặt, sử dụng điện cho sinh hoạt, sản xuất; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, thiết bị điện và đơn vị bán lẻ điện do hiện nay đa số các vụ cháy, nổ xảy ra hiện nay có nguyên nhân do chưa đảm bảo an toàn về điện, trong khi đó Luật PCCC hiện hành chưa có quy định đầy đủ về các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy trong lắp đặt, sử dụng điện; vì vậy, cần có quy định cụ thể hơn để nâng cao các giải pháp an toàn PCCC, giảm thiểu số vụ cháy, nổ do điện gây ra.

3. Chương III (Chữa cháy) gồm 07 điều (từ Điều 25 đến Điều 31), quy định về: trách nhiệm chữa cháy; huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản tham gia chữa cháy; nguồn nước chữa cháy; người chỉ huy chữa cháy; khắc phục hậu quả vụ cháy; bảo vệ hiện trường, điều tra vụ cháy; chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của thành viên các cơ quan này.

Về cơ bản, Luật tiếp tục kế thừa quy định của Luật PCCC hiện hành và chỉnh lý, bổ sung một số quy định để khắc phục những vướng mắc, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác chữa cháy; cụ thể:

luc

- Về trách nhiệm chữa cháy: Luật PCCC và CNCH quy định cụ thể trách nhiệm chữa cháy của các chủ thể, cơ quan, tổ chức có liên quan, bao gồm: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trở lên; cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác có liên quan; lực lượng PCCC và CNCH; lực lượng Công an nhân dân; Ủy ban nhân dân địa phương giáp ranh với địa phương nơi xảy ra cháy trong công tác tham gia, phối hợp chữa cháy.

- Về huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản tham gia chữa cháy: Luật PCCC và CNCH quy định cụ thể hơn việc huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản tham gia chữa cháy. Bên cạnh đó, Luật quy định các phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được huy động tham gia chữa cháy mà bị mất, hư hỏng, bị thiệt hại do việc huy động trực tiếp gây ra thì được bồi thường và giao trách nhiệm cho người có thẩm quyền quyết định huy động thực hiện việc bồi thường, mức bồi thường và việc chi trả bồi thường được thực hiện như đối với người có tài sản trưng dụng theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.

4. Chương IV (Cứu nạn, cứu hộ) gồm 04 điều (từ Điều 32 đến Điều 35), quy định về: tình huống cứu nạn, cứu hộ; trách nhiệm cứu nạn, cứu hộ; người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ; huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Nội dung quy định về CNCH trong Luật PCCC và CNCH cơ bản được luật hóa các quy định tại Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã được triển khai thực hiện trong nhiều năm qua, cụ thể:

- Về tình huống cứu nạn, cứu hộ: Luật PCCC và CNCH quy định cụ thể về các tình huống cứu nạn, cứu hộ gồm: Cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy; cứu nạn, cứu hộ trong tình huống tai nạn, sự cố bao gồm: có người đuối nước; sập, đổ nhà, công trình, cây cối; tai nạn, sự cố do phương tiện, thiết bị gây ra; sạt lở đất, đá; tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; các tai nạn, sự cố khác khi có yêu cầu; tìm kiếm nạn nhân.

- Về việc huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản tham gia cứu nạn, cứu hộ: Luật PCCC và CNCH quy định cụ thể việc huy động lực lượng, người, phương tiện, tài sản tham gia cứu nạn, cứu hộ; theo đó, quy định phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ phải được hoàn trả ngay sau khi kết thúc cứu nạn, cứu hộ; trường hợp bị mất, hư hỏng, bị thiệt hại do việc huy động trực tiếp gây ra thì được bồi thường. Người có thẩm quyền quyết định huy động có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường. Mức bồi thường và việc chi trả bồi thường được thực hiện như đối với người có tài sản trưng dụng theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.

leo

5. Chương V (xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH) gồm 06 điều (từ Điều 36 đến Điều 41), quy định về: lực lượng PCCC và CNCH; thành lập, quản lý lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng PCCC và CNCH chuyên ngành và lực lượng dân phòng; nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng PCCC và CNCH chuyên ngành và lực lượng dân phòng; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện; xây dựng, bố trí lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Luật PCCC và CNCH đã kế thừa quy định của Luật PCCC hiện hành đã được thực tiễn kiểm nghiệm, còn phát huy giá trị, đồng thời đã bổ sung các quy định liên quan đến xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể:

- Về lực lượng PCCC và CNCH: Luật PCCC và CNCH quy định lực lượng PCCC và CNCH gồm: Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; lực lượng PCCC và CNCH cơ sở; lực lượng PCCC và CNCH chuyên ngành; lực lượng dân phòng.

- Trên cơ sở kế thừa quy định của Luật PCCC hiện hành, Luật PCCC và CNCH quy định về thành lập, quản lý lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng PCCC và CNCH chuyên ngành và lực lượng dân phòng; nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, lực lượng PCCC và CNCH chuyên ngành và lực lượng dân phòng; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tình nguyện; xây dựng, bố trí lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

6. Chương VI (phương tiện PCCC, CNCH) gồm 03 điều (từ Điều 42 đến Điều 44), quy định về: trang bị phương tiện PCCC, CNCH cho lực lượng PCCC và CNCH; quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC, CNCH; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, lưu thông phương tiện PCCC, CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy

Trên cơ sở kế thừa quy định của Luật PCCC hiện hành, Luật PCCC và CNCH bổ sung các quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC và CNCH; quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

So với Luật PCCC hiện hành, Luật PCCC và CNCH đã bỏ quy định về kiểm định phương tiện PCCC, CNCH và quy định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, lưu thông phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy như sau:

- Phương tiện PCCC, CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy sản xuất, lắp ráp trong nước trước khi lưu thông trên thị trường phải bảo đảm về chất lượng, đúng với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

luc

- Phương tiện PCCC, CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy nhập khẩu phải đúng với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam. Trường hợp giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau được thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Chính phủ quy định việc cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy; danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy.

7. Chương VII (Bảo đảm điều kiện cho hoạt động PCCC, CNCH) gồm 08 điều (từ Điều 45 đến Điều 52), quy định về: huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH; chế độ, chính sách đối với người được huy động, người tham gia PCCC, CNCH; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động PCCC, CNCH; ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động PCCC, CNCH; khuyến khích đầu tư cho hoạt động PCCC, CNCH; hoạt động khoa học và công nghệ, hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy.

- So với Luật PCCC hiện hành, Luật PCCC và CNCH đã bỏ quy định về kinh doanh dịch vụ huấn luyện về PCCC, CNCH và quy định việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cơ sở đào tạo về PCCC, CNCH thực hiện; bỏ quy định về kinh doanh dịch vụ thẩm tra thiết kế PCCC; theo đó, chủ đầu tư, chủ cơ sở tự thẩm tra thiết kế về PCCC hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn để tư vấn, thẩm tra thiết kế về PCCC.

- Về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ: Luật PCCC và CNCH quy định cụ thể về đối tượng được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH; nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH; về huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và các lực lượng khác trong Công an nhân dân.

- Trên cơ sở kế thừa quy định của Luật PCCC hiện hành, Luật PCCC và CNCH đã quy định bao quát, đầy đủ hơn chế độ, chính sách đối với người được huy động, người tham gia PCCC, CNCH; trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động PCCC, CNCH; ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động PCCC, CNCH; khuyến khích đầu tư cho hoạt động PCCC, CNCH.

- Về hoạt động khoa học và công nghệ: Luật PCCC và CNCH đã bổ sung quy định để khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức quốc tế đầu tư, tài trợ, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong công tác PCCC, CNCH. Ưu tiên kết hợp, ứng dụng kết quả đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực PCCC, CNCH vào đầu tư sản xuất, phát triển công nghệ,

luat

phương tiện PCCC, CNCH. Luật PCCC và CNCH quy định hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cứu hộ quản lý, khai thác, vận hành theo quy định của pháp luật.

8. Chương VIII (Điều khoản thi hành) gồm 03 điều (Điều 53 đến Điều 55), quy định về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan (Luật Phòng chống thiên tai; Luật Xây dựng; Luật Thủ đô); hiệu lực thi hành; quy định chuyển tiếp.

V. TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT

Để triển khai Luật PCCC và CNCH, từ nay đến ngày 01 tháng 7 năm 2025 thì Chính phủ cần ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật này, Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về PCCC và CNCH, Bộ Công an, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình ban hành các Thông tư quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác quản lý PCCC và CNCH cũng như tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho Nhân dân để hiểu và thực hiện đúng quy định của Luật PCCC và CNCH năm 2024./.

BỘ CÔNG AN

ƯAA

